






































รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ครั้งที่ 3/2566 

วันที ่28 – 29 กันยายน 2566 
ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
----------------------------------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม  

1. นายจักรพันธุ์ รอดทรัพย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ รองประธานคนที่ 1 
3. นางพรนภา อุ่นใจจม รองประธานคนที่ 2 
4. นางสาวนวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ กรรมการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน กรรมการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร แก้วภักดี กรรมการ  
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ จันทรวงค ์ กรรมการ 
8. นายธนวรรธน ์ วัชรด ารงค์ศักดิ์ กรรมการ  
9. นายธีรพงษ์ แสงนาค กรรมการ 
10. นายกิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล กรรมการ 
11. นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง กรรมการ 
12. นายอภิชาติ ปีบ้านใหม่ กรรมการ 
13. นายศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ กรรมการ 
14. นางนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล กรรมการ 
15. นายคงศักดิ์ ตุ้ยสืบ กรรมการ 
16. นายปิยะพงษ์ วงคข์ันแก้ว กรรมการ 
17. นายศิวณัฐ อินจินา กรรมการ 
18. นายอุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี กรรมการ 
19. นายกิจจาณัฏฐ์  ตั้งจิตนุสรณ์ กรรมการ 

20. นายวิรัน วิสุทธิธาดา กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสกาวเดือน เมฆวิไล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1.1 แจ้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของ ปขมท. ประจ าปี 2567 
 ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566  
มีมติเห็นชอบการเป็นสมาชิก ปขมท. ของมหาวิทยาลัย ในปี 2567 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของ ปขมท. ประจ าปี 2567 และ ปขมท. ได้มีหนังสือตอบรับ
การเป็นสมาชิกและขอบคุณ มายังมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 
  

 จึงเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือทราบ 
 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 
 

1.1.2  แสดงความยินดีกับกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
นายจักรพันธุ์  รอดทรัพย์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในนามสภา

คณาจารย์และข้าราชการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารย์ประจ าและข้าราชการ และ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เพ่ือทราบ 
 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 
 
1.1.3  การต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน 

การพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (กบม.)  โดยในปีงบประมาณ 2566 มีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในช่วงสัญญาจ้าง 
ระยะที่สาม ประมาณ 30 ราย ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวจะต้องมีการชี้แจงข้อมูลและจัดท าเอกสารเพ่ื อ
ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง และจากการพิจารณาของคณะกรรมการบุคลากรส่วนใหญ่ได้รับการต่อ
สัญญาจ้าง แต่จะต้องเร่งด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนั้น จึงขอแจ้งให้
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทุกท่าน ที่เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน ได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการจัดท าผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การท าสัญญาจ้างและ
การต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความส าคัญกับ 
การด าเนินการตามหลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้าง เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ 

 

จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เพ่ือทราบ 
 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 
 
1.๒  เรื่องท่ีกรรมการและเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.๒.1  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนที่ 1 แจ้งให้ 
ที่ประชุมทราบว่า ทางมหาวิทยาลัยจะได้มีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 



สายวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(คลินิก ผศ. และ รศ.) ขึ้น โดยจะจัดขึ้นท้ังหมด 3 ครั้ง มีร่างก าหนดการจัดอบรมและผู้เข้าร่วมอบรม  ดังนี้ 

การจัดอบรม สถานทีจ่ัดอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม 
ร่างก าหนดการ 

วัน/เดือน/ปี ในการจัดอบรม 
ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา  
พิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา  ตาก 

30 – 31 ต.ค. 2566 

ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  

ล าปาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา  ล าปาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา  เชียงใหม่ 

1 – 2 พ.ย. 2566 

ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  

เชียงราย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา  น่าน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา  เชียงราย 

3 – 4 พ.ย. 2566 

 
นางนพรัตน์  เตชะพันธ์รัตนกุล และนายปิยะพงษ์  วงค์ขันแก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากร
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การปฏิรูปกระบวนการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาผลงาน 
ทางวิชาการ” ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 
จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เพ่ือทราบ 

 
 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 
 
1.๒.๒  รายงานแนวทางการจัดตั้ง “วิทยาเขต” 

อาจารย์กิตติ  วิโรจรัตนาภาพิศาล กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้ง “วิทยาเขต” อยู่ในขั้นตอนการขอประชุมหารือร่วมกับท่านอธิการบดี
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์การจัดตั้ง “วิทยาเขต” 
โดยได้รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งวิทยาเขต จาก สป.อว. และท่านอธิการบดี ว่าควรมีเพียง 
1 คณะ และ 1 กอง เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณและค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหารใน  
วิทยาเขตท่ีจะจัดตั้ง 
 
 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เพ่ือทราบ 
 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 

โดยฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 
27 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว  

 

จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุม 

  

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โดยไม่มี 
การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการตามเป้าประสงค์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนที่ 1 
ได้น าเสนอข้อมูลรายละเอียดการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการตามเป้าประสงค์ของสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ที่จะต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2566 – 2568 (วาระ 3 ปี) จ านวน 13 ประเด็น
เพ่ือให้คณะท างานในแต่ละประเด็นได้น าเสนอความคืบหน้าและหากมีปัญหาจะได้ช่วยกันแก้ไข ดังนี้ 

เป้าประสงค์ คณะกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินการ 
1. พิจารณาแนวทางการบริหารและ
จัดการเงินเหลือจ่ายจากงบสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 
2563 – 2564 

1. นายจักรพันธุ์  รอดทรัพย์  
2. ผศ.พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ  
3. นางพรนภา    อุ่นใจจม   

น าไปหารือพร้อมรายงานผลความ
คืบหน้าการด าเนินงานตามระเบียบ
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ
ที่ 5.8 ในการประชุมสภาคณาจารย์
แ ล ะข้ า ร า ชก า ร  มห า วิ ท ย าลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่  
3/2566 

2 .  พิ จ า ร ณ า แ ก้ ไ ข ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

1. ผศ. ว่าที่ร้อยโทสุรพิน  พรมแดน 
2. นางพรนภา    อุ่นใจจม 
   

น าไปหารือพร้อมรายงานผลความ
คืบหน้าการด าเนินงานตามระเบียบ
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อที่ 3.2 ใน
การประชุ มสภาคณาจารย์ และ
ข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาครั้งที่ 3/2566 

3. พิจารณาแนวทางการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ในกรรมการบริหารพื้นที่ 

1. นายจักรพันธุ์  รอดทรัพย์ น าไปหารือพร้อมรายงานผลความ
คืบหน้าการด าเนินงานตามระเบียบ
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ
ที่ 5.7 ในการประชุมสภาคณาจารย์
แ ล ะข้ า ร า ชก า ร  มห า วิ ท ย าลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่  
3/2566 



เป้าประสงค์ คณะกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินการ 
4. พิจารณาการท าสัญญาจ้าง 60 ปี 
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
สายสนับสนุนและสายวิชาการ 

1. นางนพรัตน์   เตชะพันธ์รัตนกุล 
2. นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่ 
3. นางสกาวเดือน  เมฆวิไล 

น าไปหารือพร้อมรายงานผลความ
คืบหน้าการด าเนินงานตามระเบียบ
วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ข้อ
ที่ 5.4 ในการประชุมสภาคณาจารย์
แ ล ะข้ า ร า ชก า ร  มห า วิ ท ย าลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่  
3/2566 

5. พิจารณาเกณฑ์การจัดสรรและเข้าสู่
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยของ
ลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

1. ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน  พรมแดน 
2. นายสุรเชษฐ์  ชมภูมิ่ง  

- ยังไม่มีการรายงานผลความคืบหน้า
ให้ที่ประชุมรับทราบ - 

6. ศึกษาเกณฑ์ในการปรับเปลี่ยน
พนักงานราชการให้ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

1. ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน  พรมแดน 
2. นายสุรเชษฐ์  ชมภูมิ่ง 

นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง คณะกรรมการ
ด า เนินงาน ได้ รายงานผลความ
คืบหน้าให้ที่ประชุมทราบว่า ทาง
มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศ เมื่อปี 
พ . ศ . 2563 เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ก า ร
ปรับเปลี่ยนพนักงานราชการให้เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 
แต่ยังพบปัญหาคือไม่ได้ก าหนดอัตรา
ของพนักงานมหาวิทยาลัยไว้รองรับ
ให้เพียงพอกับพนักงานราชการที่มีอยู่ 

7. แนวทางการพัฒนาสภาคณาจารย์ฯ 
โ ด ย ป ร ะ ยุ ก ต์ ขั้ น ต อ น จ า ก ส ภ า
คณาจารย์ฯ จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

1. นายศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงค์  
2. ผศ.พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ 
3.  นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่   
  

น าไปหารือพร้อมรายงานผลความ
คืบหน้าการด าเนินงานตามระเบียบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ ข้อที่ 
4.1 ในการประชุมสภาคณาจารย์
แ ล ะข้ า ร า ชก า ร  มห า วิ ท ย าลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่  
3/2566 

8 .  แ น ว ท า ง ท า ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
สายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าสู่
สายบริหาร 

1. นายธนวรรธน์  วัชรด ารงศักดิ์ - ยังไม่มีการรายงานผลความคืบหน้า
ให้ที่ประชุมรับทราบ - 

9. พิจารณาการปรับระเบียบและ
ข้อบังคับให้ เ อ้ือต่อการท างานของ
อาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

1. ผศ.สุรกานต์   จันทรวงค ์
2. นางสาวนวรัตน์  พรหมอุปถัมภ์ 
3. นายกิจจาณัฏฐ์   ตั้งจิตนุสรณ์ 
4. นายวิรัน  วิสุทธิธาดา 

- ยังไม่มีการรายงานผลความคืบหน้า
ให้ที่ประชุมรับทราบ - 

10. แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานใน
ก ากับเกี่ยวกับการบริการวิชาการ การ

1. นายธนวรรธน์  วัชรด ารงศักดิ์ นางสาวนวรัตน์  พรหมอุปถัมภ์ คณะ
กรรมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการ



เป้าประสงค์ คณะกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินการ 
วิจัยและการสอน (อบรมระยะสั้น) เพ่ือ
หารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

ไ ด้ เ ข้ า ไ ป ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ และ 
มทร.อีสาน พบว่ามีการจัดตั้ งเป็น
สถาบันบริการวิชาแห่ง มทร.อีสาน 
(University Research Institute of 
Rajamangala University of 
Technology Isan)  หรื อ  USI เป็น
หน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัย
เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล อี ส า น  ที่
ให้บริการวิชาการที่เป็นอิสระจาก
ระบบราชการ ทั้งเรื่องการเงินและ
การ เบิ กจ่ า ย โ คร งการวิ จั ยและ
โครงการบริการวิชาการ ท าให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารงานวิจัย
และบริการวิชาการ และสามารถหา
ร า ย ไ ด้ เ ป็ น ข อ ง ต น เ อ ง  โ ด ย มี
คณะกรรมการประจ าสถาบัน ซึ่งท า
หน้าที่บริหารจัดการและเป็นตัวแทน
ของมหาวิทยาลัยในการจัดการด้าน
การติดต่อเจรจาเชิงธุรกิจและจัดการ
เกี่ยวกับเงื่อนไขทางกฎหมายและ
ข้อตกลงในการท าสัญญาจ้าง ท า
สัญญาโครงการความร่วมมือ รับจ้าง 
หรือร่วมท าโครงการ ตลอดจนเป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยพึง
ได้จากโครงการวิจัยและโครงการ
บริการวิชาการ  
จึงขอเสนอเป็นข้อมูลส าหรับใช้เป็น
แนวทางในพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
งานวิจัยและบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก 

11. ศึกษาเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความถนัด
ข อ ง พนั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส าย
สนับสนุนและสายวิชาการ 

1. นายปิยะพงษ์    วงค์ขันแก้ว 
2. นายธีรพงษ์       แสงนาค 
3. นายอภิชาต       ปีบ้านใหม่ 
 

นายปิยะพงษ์  วงค์ขันแก้ว กรรมการ
คณะท างาน ได้รายงานผลความ
คืบหน้าให้ที่ประชุมทราบว่า ทาง
มหาวิทยาลัยยังไม่มีเกณฑ์ประเมินผล
การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความ



เป้าประสงค์ คณะกรรมการด าเนินงาน ผลการด าเนินการ 
ถนัดของพนักงานมหาวิทยาลั ย 
สายสนับสนุนที่ชัดเจน ซึ่งยังต้อง
อาศัยเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
ของ ก .พ .อ มาใช้ประกอบเป็น
แนวทางในการปรับปรุงต่อไป 

12.  พิจารณาแนวทางการจัดตั้ ง 
“วิทยาเขต” 

1. นายกิตติ  วิโรจรัตนาภาพิศาล 
2. ผศ.พงษ์พันธ์  กาญจนาการุณ 
3. นายอุกฤษฎ์   ธนทรัพย์ทวี 

นายกิตติ   วิ โ รจรั ตนาภา พิศาล 
ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 
ได้น าเสนอรายงานผลความคืบหน้า
การด าเนินงานตามระเบียบวาระที่ 1 
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ข้อที่  
1.2.2 ในการประชุมสภาคณาจารย์
แ ล ะข้ า ร า ชก า ร  มห า วิ ท ย าลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่  
3/2566 

13. ผลักดันโครงการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ให้เข้าสู่การพิจารณาด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัย 

1. นายธนวรรธน์  วัชรด ารงศักดิ์ นายธนวรรธน์   วั ช รด า ร งศั กดิ์  
ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน ได้
รายงานผลความคืบหน้าให้ที่ประชุม
ทราบว่า ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่าน
มา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  โดย ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ ผอ.กองนโยบายและ
แผน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วม
ประชุมและรายงานผลให้กับสภา
การศึกษา และ สคร. เมื่อวันที่ 5 
กันยายน 2566 และ 10 กันยายน 
2566 ตามล าดับ  นอกจากนี้ทาง
มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดท าร่าง
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการต่อไป 

 
จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือทราบ 

 
มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบรายงานผลความคืบหน้าการด าเนินงานตาม

เป้าประสงค์ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ จ านวน 13 ประเด็น ดังเสนอ 
 
 



3.2 พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. ....  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทสุรพิน  พรมแดน  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้น าเสนอ
ข้อมูลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการประชุมครั้ งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 – 8 
มิถุนายน 2566 ได้มอบหมายให้คณะท างาน พิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2562 ประกอบกับ  
สภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดเดิม ได้มีการด าเนินการพิจารณาและจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน 

 
จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ....  
 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและร่วมกันปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. .... เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าควรพิจารณาเป็นรายข้อร่วมกัน 

 
มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
1. เห็นชอบการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยสภาคณาจารย์

และข้าราชการ พ.ศ. .... แต่เนื่องจากระยะเวลาการประชุมมีจ ากัด จึงไม่สามารถพิจารณาปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับ
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ ดังนั้น จึงเห็นชอบให้น าไปพิจารณาเป็นวาระสืบเนื่อง เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ....  ในการประชุมครั้งต่อไป  

2.  รับรองมติการประชุมในวาระนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ 

และ มทร.อีสาน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนที่ 1 

ได้น าเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบว่า ตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ และ 
มทร.อีสาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 จึงขอรายงานผลการดูงานให้
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้รับทราบ โดยได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานในประเด็น
ต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับเป้าประสงค์การท างานของสภาคณาจารย์ฯ  จ านวน 13 ข้อ ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 
จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือทราบ 
 
มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รับทราบ 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1  พิจารณาการจัดท าเสื้อโปโล คณะกรรมการคณาจารย์และข้าราชการ วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 
นายศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้น าเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบว่า 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีการบริหารงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ พันธกิจและวิสัยทัศน์และการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินงานให้เกิดความส าคัญ ซึ่งการสร้างภาพลักษณ์
และการท างานร่วมกันเป็นทีมถือเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดท าเสื้อของคณะกรรมการ
คณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือเป็นการสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์การท างานร่วมกันเป็นทีม 

 
จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือพิจารณาการจัดท าเสื้อโปโล 

คณะกรรมการคณาจารย์และข้าราชการ วาระการด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ และมอบให้ผู้จัดท า
ด าเนินการประสานงานต่อไป 

 
มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
1.  เห็นชอบการจัดท าเสื้อโปโล สภาคณาจารย์และข้าราชการ วาระ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ จ านวน 2 ชุด 

ต่อท่าน คือ เสื้อสีขาวและสีด า โดยใช้งบประมาณส่วนกลาง 
2.  มอบหมายให้ผู้จัดท าด าเนินการประสานงาน จัดท าเสื้อโปโลสภาคณาจารย์และข้าราชการ           

วาระการด ารงต าแหน่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ 
 
5.๒  พิจารณาเตรียมความพร้อมการส่งตัวแทนกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมพิจารณาแนว

ทางการด าเนินงานกองทุนส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
นายจักรพันธุ์  รอดทรัพย์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้น าเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบว่า 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครั้งที่  26 (9/2566) เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 
2566 มีวาระเพ่ือพิจารณาเรื่อง "พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วย
กองทุนส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....."  ในข้อ 5 ของร่างข้อบังคับกล่าวถึงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยข้อ 5 (7) ข้อความ "กรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการสายวิชาการ คัดเลือกกันเอง จ านวน 5 คน เป็นกรรมการ" และ ข้อ 5 (8) ข้อความ 
"กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการสายสนับสนุน คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ"  

ดังนั้น เพ่ือให้การแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกิดขึ้น  
ในอนาคตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอต่อสภาคณาจารย์ และข้าราชการโปรดพิจารณาเห็นชอบ 
1) จัดการคัดเลือก และ 2) ก าหนดรายชื่อกรรมการจากสภาคณาจารย์และข้าราชการให้เป็นไปตามข้อความ  
ในร่างข้อบังคับ ข้อ 5 (7) และ 5 (8) เพ่ือเตรียมเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ที่ประชุมได้พิจารณาและหารือร่วมกัน โดยมีการเสนอรายชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

จ านวน 8 คน เป็นผู้แทนในการเป็นกรรมการ แบ่งเป็นสายวิชาการ จ านวน 6 คน และสายสนับสนุนจ านวน 
2 คน มีรายชื่อดังนี้ 
 
 
 



สายวิชาการ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ  ตัวแทนจากจังหวัดเชียงราย 
2) นางนพรัตน์  เตชะพันธ์รัตนกุล     ตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่ 
3) นางสาวนวรัตน์  พรหมอุปถัมภ์    ตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่ 
4) นายคงศักดิ์  ตุ้ยสืบ     ตัวแทนจากจังหวัดล าปาง 
5) นายกิจจาณัฏฐ์  ตั้งจิตนุสรณ์    ตัวแทนจากจังหวัดน่าน 
6) นายอุกกษฎ์  ธนทรัพย์ทวี     ตัวแทนจากจังหวัดตาก 
สายสนับสนุน 
1) นางพรนภา  อุ่นใจจม     ตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่ 
2) นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่    ตัวแทนจากจังหวัดล าปาง 

ในส่วนของสายวิชาการ ได้มีการหารือร่วมกัน โดยจะต้องคัดเลือกกันเองให้เหลือ จ านวน 5 คน 
ซึ่งนางสาวนวรัตน์  พรหมอุปถัมภ์ ตัวแทนจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ แจ้งความประสงค์  
ขอถอนรายชื่อตนเอง เพ่ือให้มีจ านวนกรรมการ ครบ 5 คน ตามจ านวนที่ก าหนด 

 
มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
1.  เห็นชอบให้จัดการคัดเลือก กรรมการ ตามข้อบังคับ มทร ล้านนา ว่าด้วย กองทุนส าหรับพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ...... 
2.  เห็นชอบรายชื่อตัวแทนกรรมการจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือเตรียมเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

จ านวน 7 คน แบ่งเป็น สายวิชาการ จ านวน 5 คน และ สายสนับสนุน จ านวน 2 คน รายชื่อดังนี้ 
สายวิชาการ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ ตัวแทนจากจังหวัดเชียงราย 
2) นางนพรัตน์      เตชะพันธ์รัตนกุล      ตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่ 
3) นายคงศักดิ์      ตุ้ยสืบ      ตัวแทนจากจังหวัดล าปาง 
4) นายกิจจาณัฏฐ์  ตั้งจิตนุสรณ์     ตัวแทนจากจังหวัดน่าน 
5) นายอุกกษฎ์     ธนทรัพย์ทวี       ตัวแทนจากจังหวัดตาก 
สายสนับสนุน 
1) นางพรนภา    อุ่นใจจม       ตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่ 
2) นายอภิชาติ    ปีบ้านใหม่     ตัวแทนจากจังหวัดล าปาง 

3. รับรองมติการประชุมในวาระนี้ 
 
5.3  พิจารณาการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม กรณี การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

- เนื่องจากเป็นวาระพิจารณาลับ มีรายงานการประชุมแยกต่างหาก - 
 

5.4  พิจารณาการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ  รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนที่ 1  

ได้น าเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีบทบาทในคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างน้อย 
บางครั้งถูกมองว่าเป็นฝ่ายค้านคอยจับผิดหรือฝ่ายตรงข้ามกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเกิดจาก  
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในนโยบายหรือวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด อันเนื่องมาจากไม่ทราบข้อมูลที่มา



อย่างชัดเจน ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเป็นตัวแทนบุคลากรที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนบุคลากรในการรับทราบข้อมูลและท าความเข้าใจในนโยบาย
หรือวิธีปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน  

 
จึงขอเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณารายชื่อองค์คณะที่สามารถเข้าไปมี 

ส่วนร่วมเพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 
ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ 

 1) ควรแจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบองค์คณะที่สภาคณาจารย์และข้าราชการสามารถประสงค์เข้าไปมี
ส่วนร่วมเพ่ิมเติม 
 2) ควรศึกษารายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมและเปรียบเทียบกับของมหาวิทยาลัยอ่ืนที่องค์คณะมี 
สภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าไปเป็นมีส่วนร่วมได ้
 

มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
1.  เห็นชอบ แจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบ องค์คณะที่สภาคณาจารย์และข้าราชการประสงค์เข้าไปมี 

ส่วนร่วม จ านวน 12 องค์คณะ และพร้อมทั้งให้มีกรรมการศึกษารายละเอียดข้อมูล เพ่ือน าเสนอขอแก้ไขข้อบังคับ
และ/หรือประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแต่ละองค์คณะ ดังนี้ 

 

ที ่ องค์คณะ กรรมการศึกษารายละเอียด 

1 คณะกรรมการประจ าคณะ 1) ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน  พรมแดน 
2)  นายกิตติ   วิโรจรัตนาภาพิศาล 

2 คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจ า
มหาวิทยาลัย 

*ยังไม่มี* 

3 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย *ยังไม่มี* 
4 คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัย 
นายคงศักดิ์    ตุ้ยสืบ 

5 คณะกรรมการบริหารจัดการหอพัก *ยังไม่มี* 
6 คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 
นายอุกฤษฎ์   ธนทรัพย์ทวี 

7 คณะกรรมการบริหารกองทุนส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

นายจักรพันธุ์  รอดทรัพย์  

8 คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ
ประโยชน์มหาวิทยาลัย 

นายปิยะพงษ์  วงค์ขันแก้ว 

9 คณะกรรมการวินัยนักศึกษา นางสาวนวรัตน์   พรหมอุปถัมภ์ 
10 คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 1) นายธนวรรธน์  วัชรด ารงค์ศักดิ์ 

2) นางสาวนวรัตน์  พรหมอุปถัมภ์ 
11 คณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งบริหารต่าง ๆ 

(คณบดีและผู้อ านวยการส านัก หรือเทียบเท่า) 
*ยังไม่มี* 



ที ่ องค์คณะ กรรมการศึกษารายละเอียด 

12 คณะกรรมการพิจารณาการเข้าอาศัยในที่พักของทาง
ราชการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต ์ จันทรวงค ์

   
2.  มอบ นายศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ จัดท าข้อมูลของมหาวิทยาลัยอ่ืน อย่างน้อย 2 แห่งที่องค์คณะ 

มีสภาคณาจารย์และข้าราชการเข้าไปเป็นมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา    

3.  มอบ นางพรนภา อุ่นใจจม รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนที่ 2 จัดท าตารางสรุปข้อมูล
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้ง 12 องค์คณะ รวมทั้ง รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธุ ์
กาญจนการุณ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนที่ 1 ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
5.5  พิจารณา (ร่าง) ระเบียบการต่อสัญญาจ้าง 60 ปี ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย วิชาการและ

สายสนับสนุน 
นางนพรัตน์  เตชะพันธ์รัตนกุล กรรมการคณาจารย์และข้าราชการ ได้น าเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบว่า

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 31(6/2559) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จึงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ข้อที่ 4 พนักงานที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว ให้มหาวิทยาลัย
ท าสัญญาจ้างและต่อสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  ไว้ดังนี้ 

(1) สัญญาจ้างปฏิบัติงานให้มีช่วงระยะเวลาของอายุสัญญาจ้างตามปีงบประมาณ มีดังนี้ 
ระยะที่ 1  มีก าหนดเวลา  3  ปี 
ระยะที่ 2  มีก าหนดเวลา  4  ปี 
ระยะที่ 3  มีก าหนดเวลา  6  ปี 
ระยะที่ 4  ให้ปฏิบัติงานต่อไปได้ไม่เกินสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูณ์ 

(2) การท าสัญญาจ้างของพนักงาน นอกจากจะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี
แล้ว จะต้องมีผลงานทางวิชาการ (สายวิชาการ) และ ต้องมีผลงานเพ่ิมเติม ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน แฟ้มบันทึก
สมรรถนะ และคู่มือปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 งาน ตามมหาวิทยาลัยก าหนด (สายสนับสนุน)  

โดยในการต่อสัญญาแต่ละระยะ มีการก าหนดเงื่อนไขให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา แต่หากบุคคล
ใดได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสายวิชาการ หรือได้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการ ในสายสนับสนุน จะได้รับการต่อสัญญาจ้าง 60 ปี  

จะเห็นว่าในแต่ละระยะการต่อสัญญา หากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ก็จะไม่ได้รับ
การต่อสัญญา และในระยะที่สาม พนักงานที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้รับต าแหน่ง (ไม่ผ่านการประเมิน) 
ก็จะไม่ได้รับการต่อสัญญา ส่งผลต่อความม่ันคงในอาชีพ ขวัญก าลังใจในการท างาน และคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
 
 
 



จึงขอเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณาแนวทางในการปรับเปลี่ยนสัญญาจ้าง  
1) เสนอมหาวิทยาลัยให้มีการท าสัญญาจ้างโดย 

ระยะเวลาทดลองงาน   4 เดือน 
ต่อสัญญาจ้าง    1  ปี 
ต่อสัญญาจ้างจนครบวาระเกษียณ  60  ปี 

2) แนวทางการพัฒนา เพ่ือให้พนักงานด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
๒.๑) การให้สายสนับสนุนที่ได้ต าแหน่งช านาญการทุกต าแหน่งได้รับค่าตอบแทน 
๒.๒) การขึ้นเงินเดือนเต็มในรอบการประเมินปีนั้น ๆ แต่พนักงานที่ได้ต าแหน่งที่สูงขึ้นทั้ง  

สายวิชาการและสายสนับสนุน 
๒.๓) หากผลการประเมินการปฏิบัติงานต่ ากว่าร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 2 รอบการประเมิน

ติดกัน สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ 
๒.๔) มีระบบติดตามการพัฒนาตนเอง เพ่ือด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น เช่น 

ระยะ สายวิชาการ สายสนับสนุน ผลการติดตาม 
ระยะ 3 ปีแรก มีเอกสารประกอบการสอน/ 

บทความวิจัย/ต ารา/หนังสือ 
/ผลงานอ่ืน ๆ ที่มีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการได้ 

ต้องมีการขอเปิดกรอบและ
เอกสารวิเคราะห์ค่างาน ที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน 

หากครบ 3 ปี แล้ว ยังไม่มี
เอกสารประกอบการด ารง
ต าแหน่งที่สูงสุด เห็นควรให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อน
ค่าจ้างได้ไม่ เกินร้อยละ 4 
จนกว่าเอกสารประกอบการ
ขอต าแหน่งที่สูงขึ้นมายื่น 

ภายในระยะปีที่ 5 มีเอกสารประกอบการขอ
ต าแหน่งวิชาการเพ่ิมเติม ที่
ไม่ใช่เอกสารเดิมในระยะ 3 
ปีแรก ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้อง
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้ 

ต้ องมี คู่ มื อ  แ ฟ้มบันทึ ก
สมรรถนะหรือรายงาน
งานวิ จั ย ในสถาบัน  ที่ มี
คุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน 

หากครบปีที่ 5 แล้ว ยังไม่มี
เอกสารประกอบการด ารง
ต าแหน่งที่สูงสุด เห็นควรให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อน
ค่าจ้างได้ไม่เกินร้อยละ 3.5 
จนกว่าเอกสารประกอบการ
ขอต าแหน่งที่สูงขึ้นมายื่น 

ภายในระยะปีที่ 6  ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ยื่ นขอต าแหน่ งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการ 

หากครบ 6 ปี แล้ว ยังไม่มีการ
ด าเนินการยื่นขอต าแหน่งที่
สูงขึ้น เห็นควรให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาเลื่อนค่าจ้างได้ไม่เกิน
ร้อยละ 3 จนกว่าจะยื่นขอ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 
หากปฏิบัติงานครบ 8 ปี แล้วยังไม่ได้ต ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น เห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาไม่เลื่อนค่าจ้าง 
จนกว่าจะได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

 ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 



 1) เสนอให้ “การต่อสัญญาจ้าง 60 ปี ฯ ให้นับหลังจากพ้นทดลองงานและต่อสัญญาจ้าง 1 ปี แล้ว 
เนื่องจากมีระเบียบข้อปฏิบัติในการทดลองงานของมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้อยู่แล้ว” 
 2) แนวทางการพัฒนา เพ่ือให้พนักงานด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  

ข้อ 2.1) เสนอให้ “สายสนับสนุนที่ได้ต าแหน่งช านาญการสามารถท าผลงานที่เทียบเท่าต าแหน่งที่
ได้รับเงินค่าตอบแทนได้ และได้รับเงินค่าตอบแทนเทียบเท่าต าแหน่งที่ได้รับเงินค่าตอบแทนนั้น 

ข้อ 2.3) เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินปกติท่ีมหาวิทยาลัยบังคับใช้ 
ข้อ 2.2) และ 2.4) เสนอให้ ที่ประชุมฯ ร่วมกันกลับไปศึกษารายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติม  

 
มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
1.  เห็นชอบในหลักการ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบการต่อสัญญาจ้าง 

60 ปี ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามท่ีประชุมพิจารณา 
2.  รับรองมติการประชุมในวาระนี้  
3.  ให้น าเสนอเป็นวาระสืบเนื่องเพ่ือพิจารณาต่อในการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งถัดไป 
 
5.๖  พิจารณาการเตรียมความพร้อม (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่นส าหรับ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจากกองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนที่ 1 

ได้น าเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยกองทุน
ส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน วิธีการเบิกจ่ายเงิน และการจัดท าบัญชีกองทุนส าหรับพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของรายละเอียดการน าเงินกองทุนพนักงาน  
ในอุดมศึกษา ไปใช้เพ่ือการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน 
ในกองทุนออกมาได้ จึงต้องสมควรจัดท าร่างประกาศ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่นส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและด าเนินการโดยเร่งด่วน 

 
จึงขอเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณา 
1. คัดเลือกรายละเอียดของสวัสดิการที่สภาคณาจารย์ฯ ส่วนใหญ่ให้การยอมรับ โดยอาจเลือกจาก

สวัสดิการของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
(1) ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเรื่อง สวัสดิการ  

แบบยืดหยุ่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย สวัสดิการของพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

พ.ศ. 2563 
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2561 
(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ  

ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 



2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการส ารวจประชามติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายในกองทุนสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับรายละเอียดของสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(2) ด าเนินการจัดท าร่างประกาศสวัสดิการที่มีรายละเอียดการเบิกจ่ายซึ่งผ่านประชามติเสียง 

ส่วนใหญ่ของพนักงานฯ ในข้อที่ 2(1) แล้ว 
 

 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
1. เห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร โดยศึกษารูปแบบ 

การด าเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส าหรับน ามาใช้เป็นต้นแบบในการจัดท า (ร่าง) 
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่นส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจากกองทุนพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   

2.  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือจัดท าประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายในกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา คณะท างาน 
1. การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและเผยแพร่
เรื่องราวที่ประชุม 

6 ต.ค. 2566 1) นายคงศักดิ์  ตุ้ยสืบ  
2) นายจักรพันธุ์  รอดทรัพย์ 

2. ประชุมสร้างความเข้าใจโดยตัดต่อท าเป็นคลิปสั้น
น าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ 

12 ต.ค. 2566 1) นายคงศักดิ์  ตุ้ยสืบ  
2) นายจักรพันธุ์  รอดทรัพย์ 

3. ลงประชามติแบบออนไลน์ โดยใช้ username 
ของมหาวิทยาลัย (@rmutl.ac.th) 

1 – 2 สัปดาห์   

 

3.  เห็นชอบ ให้กรรมการท าหน้าที่และรับผิดชอบการด าเนินการในประเด็น เรื่อง การ พิจารณา 
แนวทางการบริหารและจัดการงบประมาณ (จ านวนเงิน 77 ล้านบาท) เงินเหลือจ่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ของปีงบประมาณ  2563 – 2564  เป็นคณะท างานด าเนินการจัดท าร่างประกาศสวัสดิการที่มีรายละเอียด 
การเบิกจ่าย ซึ่งผ่านประชามติเสียงส่วนใหญ่ของพนักงานฯ ซ่ึงประกอบด้วย  

1) นายจักรพันธุ์   รอดทรัพย ์  ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พันธุ์   กาญจนการุณ  กรรมการ 
3) นางพรนภา     อุ่นใจจม   กรรมการ 

4.  รับรองมติการประชุมในวาระนี้  
 

5.7 พิจารณาการเสนอให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าเขตพื้นที่ พ.ศ. 2558 อย่างจริงจัง 

- ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอถอนระเบียบวาระที่ 5.7 เนื่องจากมีระยะเวลาจ ากัด- 
 
5.8 พิจารณาการเสนอแก้ไขข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วยคณะกรรมการ

ประจ าเขตพื้นที่ พ.ศ. 2558 
- ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอถอนระเบียบวาระท่ี 5.8 เนื่องจากมีระยะเวลาจ ากัด- 

 
 



ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการชุดสีกากีของพนักงานราชการ 

นายอภิชาต  ปีบ้านใหม่  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบัน 
การแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการชุดสีกากีของพนักงานราชการยังไม่มีระเบียบ/ประกาศรองรับ จึงเสนอต่อ 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 มติสภาคณาจารย์และข้าราชการ    เห็นชอบ และให้สภาคณาจารย์และข้าราชการจัดท าร่าง
ประกาศการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการชุดสีกากีของพนักงานราชการ เพ่ือเสนอต่อทางมหาวิทยาลัยพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จัดท าระเบียบ/ประกาศรองรับ 
 
เลิกประชุม เวลา 17.00 น. 
 

 
 
 

(นายวิรัน  วิสุทธิธาดา) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 
 
 

(นางสกาวเดือน  เมฆวิไล) 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

(นายจักรพันธุ์  รอดทรัพย์) 
ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


